

ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศบค.ศบค.)

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี (หลังใน)

โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ

ที่	ประเด็นข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ	ข้อสั่งการของจังหวัดระยอง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	ให้ ศธ. เร่งตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด - ๑๙ เชิงรุกทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดก่อนวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๔ เพื่อประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับการควบคุม การดำเนินกิจกรรม/กิจการในระยะต่อไป	ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด - ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้ง รายงานข้อมูลให้หน่วยงานส่วนกลาง และจังหวัดระยองทราบเป็นระยะ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
๒	ให้ ศธ. วิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มและลดของการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ว่าสอดคล้องกับการออกข้อกำหนดเพื่อห้ามการค้าเป็นกิจกรรม/กิจการประเภทต่าง ๆ หรือไม่ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขยุทธการแพร่ระบาดของโรคในระยะต่อไป	-	-
๓	ให้ทุกส่วนราชการขอความร่วมมือข้าราชการและครอบครัวงดเว้นการเดินทางไปแอ็บพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน รวมทั้งให้ สพร. รายงานความคืบหน้าจำนวนการใช้แอ็บพลิเคชัน “หมอชนะ” รายงานต่อที่ประชุม ศบค.ศบค.	ให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดระยองประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการบุคลากรในสังกัดทุกคน และประชาชนที่มามีติดต่อราชการ ด่วนให้ลดแอ็บพลิเคชัน “หมอชนะ”	ทุกหน่วยงานในจังหวัดระยอง
๔	ให้ สพร.หารือร่วมกับกรมควบคุมโรคถึงวิธีการแจ้งเตือนผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยอาจพิจารณาให้มีสัญลักษณ์สีแดง ผ่านแอ็บพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ศปม. สามารถตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้	-	-
๕	ให้ ศค. และ โฆษก ศบค. ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำพนักงานขนส่ง และโลจิสติกส์ทุกประเภทให้เดินทางไปพบแพทย์ใกล้ที่พักอาศัย กรณีมีอาการของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายที่อาจส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรค	ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง และอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำพนักงานขนส่งโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างเคร่งครัด	- สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ

ที่	ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ข้อสังเกตของจังหวัดระยอง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖	ให้ สทพ. รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอจำนวนผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และไปตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ รวมถึงยอดแจ้งเตือนสะสมรายจังหวัด ของแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” โดยแยกการแจ้งเตือนตามระดับความเสี่ยง เพื่อให้ เห็นถึง ประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้แอปพลิเคชัน ดังกล่าว	-	-
๗	ให้ทีมสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (ทีม SC) ประเมินผลการตอบรับของการแถลงข่าว รายวันของโฆษก ศบค. เพื่อพัฒนาการนำเสนอ เพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูล ในประเด็นละเอียดอ่อน และอาจพิจารณาการจัดทำ Info graphic เพื่อชี้แจง ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป	ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองนำแนวทางข้อสั่งการ ข้างต้น มาปรับใช้กับการแถลงข่าวประจำวันของจังหวัดระยอง กรณีข้อมูลที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนระหว่าง การแถลงข่าว ขอให้พิจารณาชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ติดตามการแถลงข่าว	สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดระยอง
๘	ให้ สธ. พิจารณาปรับเปลี่ยนสีในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยรายจังหวัดที่มีจำนวน ผู้ป่วยสะสมลดลงหลังครบระยะเวลา ๑๔ วัน ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในปัจจุบัน	ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองพิจารณาแนวทาง ข้างต้น มาปรับใช้กับการรายงานข้อมูลของจังหวัดระยอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
๙	ให้ ศต. และ สทพ. (GISTDA) ประสานงานร่วมกันในการนำระบบบูรณาการ ข้อมูลเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ โควิดไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ iMap Platform) เสนอต่อที่ประชุม ศปก.ศบค. ประจำวัน เพื่อเป็นประโยชน์ใน การประเมินสถานการณ์และใช้เป็นชุดข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ ศปก. อบต. ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “Thailand plus” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการด้วย	-	-
๑๐	ให้ สธ. ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด และ คกก.โรคติดต่อจังหวัดทำการตรวจ ค้นหาผู้ป่วยโควิด - ๑๙ เชิงรุกในจังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยพิจารณา ดำเนินการในพื้นที่ ๘ จังหวัด เป็นลำดับแรก ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.ชลบุรี จ.ระยอง กทม. จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.นนทบุรี และ จ.นครปฐม และ ให้ประสาน รง. เพื่อพิจารณาเชิญงบประมาณจากกองทุนประกันสังคมสำหรับ ผู้ประกันตน และงบประมาณจาก สธ. สำหรับกลุ่มที่ไม่มีประกันสังคม ทั้งนี้ ให้ กทม. เป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อดำเนินการเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองบูรณาการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด - ๑๙ ใน เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดระยอง - ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองประสานกับสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดระยองพิจารณาการใช้งบประมาณจาก กองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน และงบประมาณอื่น สำหรับกลุ่มที่ไม่มีประกันสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง - สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง